



ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้า 1

ไทยเสี่ยงโคโรนา 2

หมอเตือนถึงได้วัคซีน ก็แค่ลดคนป่วยล้มรพ.

หมอยันไทยยังเสี่ยง “โควิด-19” กลับมาระบาดรอบสอง แม้ล่าสุดคนติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ ทั้งจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและติดเชื้อในประเทศ ซึ่งแม้อีกครั้งปีหน้าโลกจะมีวัคซีนป้องกันแต่เชื้อไวรัสสมรรถนะก็ยังไม่หายไปไหน แค่ช่วยลดการเกิดระบาดใหญ่จนคนป่วยล้ม

★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 14)

ทยเสี่ยงโควิด ☆ **ต่อจากหน้า 1**
รพช.บาล ส่วนกรณีผู้พบคนคิดเชื้อหลักกับ
ากไทย รอประสานข้อมูล ด้าน วช.ชี้ประเทศพร้อม
ับมือหากมีการระบาดรอบใหม่ เตรียมห้องแล็บ
ละชุดตรวจเชื้อ รวมถึงวิจัยและพัฒนาชุดตรวจ
่างๆ เพื่อนำมาใช้งานตรวจคัดกรองที่ด่านรองรับ
ารเดินทางระหว่างประเทศ

ไทยยังรักษาสถิติไร้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศต่อเนื่องอีกวัน
วมถึงไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่าง
ประเทศด้วย ต่างจากหลายประเทศในโลกที่ยอด
ผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ทั่วโลก
ักก็ยังมีข่าวตีเรื่องวัคซีนป้องกันไวรัสระยะตัวนี้แล้ว

★ ไทยไร้ผู้ติดเชื้อรายใหม่

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อ
วันที่ 10 ส.ค. รายงานถึงสถานการณ์โควิด-19 ใน
ประเทศไทย ว่า วันนี้ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
และไม่มียารายงานผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นวันที่ 77
ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,351 คน รักษา
หายเพิ่ม 9 คน รวมหายป่วยแล้ว 3,160 คน ยังมี
ผู้ป่วยที่รักษาอาการอยู่ 183 คน ส่วนผู้เสียชีวิต
เท่าเดิมคือ 58 ราย

★ โควิด-19 ระบาดรอบ 2 แน่

ต่อมาที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธนรัักษ์
ผลพัฒนา รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงมาตรการ
รับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ว่า
วันนี้เราไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ แต่ยังพบคนเดินทาง
กลับจากต่างประเทศติดเชื้อเฉลี่ย 5-6 ราย ขึ้นอยู่
กับว่ามาจากประเทศไหน ดังนั้นไทยยังถือว่ามีความ
เสี่ยงที่จะเกิดการระบาดระลอกใหม่และมีโอกาส
ค่อนข้างสูง ทุกคนต้องพบทบทวนบทบาทของตัวเอง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง มีบทเรียน
ที่เมืองคานัง ประเทศเวียดนาม ที่มีการระบาด
ระลอก 2 ทั้งที่ไม่มีผู้ป่วยมานานกว่า 90 วัน จนวันนี้
ยังไม่สามารถสอบสวนสาเหตุได้ แต่คาดการณ์ว่า
อาจจะเกิดจากการมีผู้ป่วยหลงเหลือในประเทศ
การพบผู้ป่วยในประเทศซ้ำไปประมาณ 2 สัปดาห์
กับการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศจากการลักลอบ
เข้าเมือง หรือการหลวมของสถานที่กักกัน
อย่างไรก็ตาม มีการระบุว่าตัวเลขของทั่วโลกที่
รายงานขณะนี้อาจเป็นตัวเลขผู้ป่วยต่ำกว่า
ความเป็นจริงถึง 10 เท่า เนื่องจากผู้ติดเชื้อบางราย
อาจไม่แสดงอาการ

★ อีกครึ่งปีโลกมีวัคซีนใช้ 7 ตัว

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า สำหรับ
ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
จนถึงปัจจุบันมีวัคซีนที่อยู่ระหว่างการพัฒนากว่า

180 ชนิดจากทั่วโลก ในจำนวนนี้มี 185 ชนิดที่เข้าสู่
การทดสอบในมนุษย์ โดยทดสอบในคนระยะที่ 1 แล้ว 18 ชนิด
และทดสอบในมนุษย์ในระยะที่ 2 แล้ว 12 ชนิด
และทดสอบในมนุษย์ในระยะที่ 3 เพื่อดูประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในการป้องกันโรค รวมถึงพิสูจน์ความ
ปลอดภัยแล้ว 7 ชนิด ในการทดลองระยะนี้ตั้งเป้าว่า
วัคซีนจะสามารถป้องกันโรคได้ 50 เปอร์เซ็นต์
นาน 6 เดือน หลังรับวัคซีน วัคซีนทั้ง 7 ตัวนี้
มีทั้งวัคซีนชนิดเชื้อตาย และวัคซีนชนิด mRNA
คาดว่าจะมีวัคซีนตัวใดตัวหนึ่งใน 7 ตัวนี้จะสำเร็จ
ออกมาใช้ในวงกว้างได้เร็วที่สุดคือ 6 เดือนนับจากนี้
นอกจากนี้ยังมีวัคซีน ชนิดของประเทศจีนที่ได้รับ
การอนุญาตผลิตในคน คือในกองทัพแล้ว ทั้งๆที่ยัง
ไม่ได้ผ่านการทดลองในคนระยะที่ 3 แต่อย่างใด

★ มียาต้านก็ยังไม่จบ

นพ.ธนรัักษ์กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามกระทรวง
สาธารณสุขของไทยพยายามอย่างเต็มที่ ในการ
จัดหาวัคซีนมาใช้ให้ได้มากที่สุด โดยระหว่างนี้ไทย
ควรเตรียมความพร้อมระดับบุคคลองค์กร โดยการ
สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ
คนป่วยไม่ควรออกจากบ้าน โดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝน
เป็นฤดูกาลระบาดของไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น การ
คัดกรองเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ปิดมีโอกา
สแพร่เชื้อได้มากกว่าพื้นที่เปิดถึง 19 เท่า ขอให้
ช่วยกันคนละคนละหน่อย และอย่าตั้งความหวัง
ว่าไทยจะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่แต่ให้ตั้งความหวังว่า
หากพบผู้ป่วยใหม่ จะควบคุมไม่ให้ระบาดวงกว้าง
ขณะนี้หลายคนหวังว่าวัคซีนแล้วโรคจะจบ ซึ่งไม่
จริงแม้มีวัคซีนก็จะมีผู้ป่วยอยู่ แต่การมีวัคซีน
จะช่วยลดโอกาสเกิดการระบาดใหญ่ และช่วยไม่ให้
โรครุนแรง ไม่ให้เกิดปัญหามากจนสิ้นโรงพยาบาล

★ เร่งขอข้อมูลผู้ป็นคิดเชื้อจากไทย

เมื่อถามถึงกรณีมีรายงานข่าวว่าผู้ป็นพบชาย
ชาวญี่ปุ่นวัย 40 ปี เดินทางออกจากประเทศไทย
ถึงสนามบินซานตะกรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2563
และตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 นั้นได้รับรายงาน
หรือไม่ นพ.ธนรัักษ์กล่าวว่า ขณะนี้กำลังประสานขอ
ข้อมูลกับทางภาาญี่ปุ่นว่ากรณีนี้มีการละเอียดอย่างไร

★ ให้ตรวจโรคปอดบวมไม่มีที่มา

นพ.ธนรัักษ์กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามใน
ประเทศไทยยังพบว่าการตรวจหาผู้ป่วยโรคปอดบวม
ที่หาสาเหตุไม่ได้มันไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วย
โรคปอดบวม ดังนั้น ขณะนี้กรมควบคุมโรคได้ประสาน
ขอความร่วมมือไปยังทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศให้
ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคปอดบวมที่หาสาเหตุไม่ได้
ทุกราย ส่วนกรณีผู้ประกอบกิจการต้องขออนุญาต
นำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยต้องมีการทำสถานที่กักกัน
ที่สถานประกอบการต้องจัดตั้งเองนั้น ขณะนี้ยัง
ไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นขออนุญาต

★ วัตรตรวจหาเช็อกว่า 7.7 แสน คย.

ด้านศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์
การวิจัยและพัฒนาของ สบค. โดย นพ. โอภาส
การย์กวันพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) เปิดเผยการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
ในการบริหารสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเรื่อง
โรคโควิด-19 โดย นพ.โอภาสกล่าวว่า ไทยมีการ
ตรวจหาห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากล
และได้ตรวจวินิจฉัยและคัดกรองอย่างเป็นระบบ
ในขณะนี้ได้ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
โควิด-19 มาแล้วถึง 775,202 ตัวอย่าง หรือเท่ากับ
11,640 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ทั้งนี้
ผู้ป่วย ผู้ที่สงสัย ผู้สัมผัสกับผู้ป่วย บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มเสี่ยงประเภทต่างๆ
รวมทั้งการตรวจในบุคคลทั่วไปในเชิงรุก ซึ่งมีการ
วางแผนการเลือกกลุ่มที่ตรวจสามารถตรวจและคัดส่วน
ต่อประชากรที่เหมาะสมกับกิจกรรมการนัดตามความ
รุนแรงและอัตราการตรวจพบ

★ จัดแล็บ-ชุดตรวจไว้วพร้อม

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวอีกว่า
ประเทศไทยใช้วิธีการตรวจแบบอาร์ทีพีซีอาร์ (RT-
PCR) ซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก
ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมห้องปฏิบัติ
การเพื่อตรวจวินิจฉัยครอบคลุมในทุกเขตสุขภาพ
ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจได้ถึงวันละ
20,000 ตัวอย่าง ในขณะที่มีความต้องการการตรวจ
ในปัจจุบันอยู่ในช่วงประมาณ 3,000-4,000 ต่อวัน
แสดงว่าสามารถรองรับสถานการณ์การตรวจเพิ่ม
ได้อีกหากจำเป็น รวมทั้งประเทศไทยยังได้เตรียม
น้ำยาสำรองเอาไว้มากกว่า 500,000 ชุด ซึ่งผลิต
ได้เองภายในประเทศ จึงไม่มีปัญหาทั้งในแง่ยา
ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการ
ตรวจนี้ด้วย

★ รู้ผลตรวจเร็วคนคลายกังวล

ด้าน นพ.สิริฤกษ์ เลขาธิการ วช.กล่าวว่า
ประเทศไทยสามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากในกรณีที่
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น เหตุการณ์ทหารฮือป้ที่
จ.ระยองและคอนเสิร์ตที่ จ.นครศรีธรรมราช เกิด
สถานการณ์ให้เกิดความกังวลก็สามารถเข้าสู่พื้นที่
ทำการเก็บตัวอย่างได้อย่างทันที่และให้บริการ
ตรวจวินิจฉัยเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วทำให้สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ คลี่คลายลงได้อย่างรวดเร็วและ
สร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้เป็นอย่างดี



ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 15)

ไทยเสี่ยงโควิด ☆ ต่อจากหน้า 14

★ เร่งพัฒนาสารพัดชุดตรวจ

เลขาฯ วช. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ยังได้เร่งให้มีการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจแบบใหม่ๆ เพิ่มเติม ทั้งชุดตรวจเสริม หรือชุดตรวจทดแทน เพื่อให้ได้ผลอย่างรวดเร็วขึ้น เช่น ชุดตรวจโดยวิธีคริสเปอร์ (CRISPR) ที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยสิริเมธี หรือวิสเทค ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนชุดตรวจแบบแลมป์ (LAMP) ที่พัฒนาโดยคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ผลการประเมินที่น่าพอใจมาก พร้อมทั้งจะนำมาใช้งานโดยเฉพาะในการตรวจคัดกรองที่ด่านต่างๆ เพื่อรองรับการเดินทางระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาชุดตรวจหาแอนติบอดีและการตรวจวิธีอื่นอีกด้วย โดยสามารถผลิตได้ในประเทศหรือรับสถานการณั้ระบาดของโรคได้ก็อีกหากมีการระบาดอีกในระลอกสอง

★ นายกฯ ห่วง จบท. ไทยติด โควิด-19

วันเดียวกัน น.ส. ไตรศัลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวที่ทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ห่วงใยและสั่งการกระทรวงการต่างประเทศดูแลข้าราชการไทยในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ที่ได้รับเชื้อ โควิด-19 ให้เป็นอย่างดี ทราบว่าขณะนี้ข้าราชการดังกล่าวได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีแพทย์ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดแล้ว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ไทยทุกคน ทุกหน่วยงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพ และให้มีความปลอดภัย เชื่อใจดีว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างทุ่มเทและเสียสละเป็นตัวแทนของประเทศไทย เพื่อดูแลความเป็นอยู่ให้คำแนะนำ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ชาวไทยในต่างประเทศ พร้อมชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มที่กล้าความสามารถ ส่งผลให้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ โควิด-19 เจ้าหน้าที่ไทยมีส่วนช่วยในการพาชาวไทยกลับมาจากต่างประเทศจำนวนแล้วกว่า 6 หมื่นคน

★ คนไทยจากทั่วโลกกลับประเทศ

ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 10 ส.ค. เวลา 14.45 น. สายการบินเคแอลเอ็มแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KL 875 นำคนไทยที่ตกค้างอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 6 คน เดินทางกลับถึงไทย ต่อด้วยเวลา 14.50 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 นำกลุ่มคนไทยในเกาะอังกฤษ จำนวน 228 คน พร้อมด้วยนักการทูต นักธุรกิจ ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และผู้เดินทางมารักษาตัว สัญชาติอังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เยอรมัน เบลเยียม และไอร์แลนด์ จำนวน 62 คน รวม 290 คน เดินทางจากกรุงลอนดอนเข้าไทย และเวลา 16.10 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 476 นำคนไทยในนครซิดนีย์ และเมืองใกล้เคียง ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 151 คน พร้อมด้วยนักการทูต นักธุรกิจ ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และผู้เดินทางมารักษาตัว สัญชาติออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา อินเดีย แอฟริกาใต้ กรีซ โครเอเชีย ฝรั่งเศส และนิการากัว จำนวน 47 คน รวม 198 คน เดินทางเข้าประเทศไทย ในจำนวนนี้พบคนไทยมีไข้ 2 คน เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างละเอียด ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดกรองโรคเรียบร้อยแล้วถูกพาไปกักตัว 14 วัน ในสถานกักตัวของรัฐ และสถานกักตัวทางเลือก (AQ) ใน กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และชลบุรี รวมถึงโรงพยาบาลทางเลือก (AHQ) สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาตัว

★ เริ่มใช้ OQ ที่กักตัวทางเลือกใหม่

ด้านนายเจ็ดเกียรติ อิตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเริ่มต้นดำเนินการของสถานที่กักตัวในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine-OQ) สำหรับผู้เดินทางเข้าไทยว่า เริ่มมีองค์กร หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องหลายรายสนใจจัดตั้ง OQ ล่าสุดมีอาคารภายในสถานเอกอัครราชทูตประเทศวันตกประจำประเทศไทย ที่ได้รับการตรวจประเมินและอนุญาตเป็น OQ แล้ว โดยเมื่อวันที่ 8 ส.ค. เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศวันตกและครอบครัวรวม 5 คน เดินทางมาถึงประเทศไทย จากนั้นเดินทางด้วยรถพยาบาลของโรงพยาบาลคู่อุปถัมภ์การที่มารับบุคคลทั้งหมดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรงไปยังสถานที่กักตัวในรูปแบบ OQ เพื่อกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ได้รับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าทุกคนมีผลเป็นลบไม่ติดเชื้อ ระหว่างการกักตัว 14 วัน ทุกคนต้องได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพิ่มอีกครั้ง ซึ่งจะรายงานผลต่อกรมควบคุมโรค และโรงพยาบาลคู่อุปถัมภ์การจะเป็นผู้แจ้งเตือนขะติดเชื้อตลอดช่วงกักตัวด้วย

★ ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 20 ล้านคน

สำหรับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศเมื่อวันที่ 10 ส.ค. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อรวมใน 213 ประเทศหรือดินแดนทั่วโลกทะลุไปที่ 20.04 ล้านคนแล้ว ผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลกอยู่ที่ 7.34 แสนคน รักษาหายดีทั่วโลก 12.91 ล้านคน สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรวมมากที่สุดในโลก 5.19 ล้านคน และ 1.65 แสนคน ตามลำดับ ตามด้วยบราซิล มีผู้ติดเชื้อรวม 3.03 ล้านคน ผู้เสียชีวิต 1.01 แสนคน และอินเดีย มีผู้ติดเชื้อรวม 2.21 ล้านคน ผู้เสียชีวิต 4.44 หมื่นคน

★ ผู้ตีゃเปิด ร.ร. เดือน ก.ย.

ด้านนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ ระบุว่า โรงเรียนทั่วอังกฤษต้องเปิดในเดือน ก.ย. นี้ ยืนยันแม้มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่โรงเรียนต้องเปิดได้พร้อมการเตรียมรับมือและควบคุมโรคเพื่อความปลอดภัยของเด็กและผู้เกี่ยวข้อง ขณะที่ฝรั่งเศสกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยในหลายพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นทั่วกรุงปารีสรวมทั้งแถบริมฝั่งแม่น้ำแซน และถนนกว่า 100 สาย มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. ยกเว้นหอไอเฟล ประตูชัย และถนนฌ็องเซลิซ



ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 15)

★ ผู้ป่วยออสซีตายเพิ่ม
 ที่ออสเตรเลียพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 19 คน ทั้งหมดอยู่ที่รัฐวิกตอเรีย ที่มีเมืองเมลเบิร์นเป็นเมืองเอก นับเป็นการพบผู้เสียชีวิตรายวันมากที่สุดตั้งแต่ไวรัสระบาดในออสเตรเลีย ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รัฐวิกตอเรีย มี 322 คน ถือว่าลดลงจากที่เคยพบเมื่อ 5 วันก่อนมีมากถึง 725 คน แต่ชุมชนรัฐวิกตอเรีย เคเน็ล แอนดรูว์ส เผยว่ายังเร็วไปที่จะบอกได้ว่าคำสั่งล็อกดาวน์ที่บังคับใช้เมื่อเดือนที่แล้วช่วยให้สถานการณ์การระบาดผ่อนคลาย ส่วนรัฐอื่นๆ ในออสเตรเลียมีทั้งพบผู้ติดเชื้อใหม่ 2-3 คนและไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เลย ด้านนิวซีแลนด์ไม่พบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นมาครบ 101 วัน จึงจับมือเปิดการท่องเที่ยว (travel bubble) กับกลุ่มรัฐหมู่เกาะคุก ไอส์แลนด์ ในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ มีผลภายในสิ้นปีนี้

★ จีน-ฮ่องกงพบติดเชื้อต่อเนื่อง
 ส่วนที่จีนประเทศต้นตอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อปลายปีที่แล้ว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49 คน ซึ่ง 14 คนในนี้ติดเชื้อในท้องถิ่นที่ภูมิภาคจีนเจียงซูยู่ร์ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศและไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม อนึ่ง จีนมีผู้ติดเชื้อรวม 84,668 คน ผู้เสียชีวิต 4,634 คน ขณะที่ฮ่องกงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 69 คน โดย 67 คน ในนี้ติดเชื้อในท้องถิ่น ส่วนญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อรวม 46,783 คน ผู้เสียชีวิต 1,040 คน นายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะประกาศจะหาทางป้องกันกลุ่มคนสูงวัยและผู้เสี่ยงไม่ให้เกิดไวรัสโควิด-19 เพราะไม่ต้องการประกาศภาวะฉุกเฉินอีกรอบ

★ ยันคณะกรรมาธิการฟิลิปปินส์ทำตามกฎ ศบค.
 วันเดียวกัน นายวาล ไซมอน ที. โรซิก กงสุลใหญ่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ได้ทำหนังสือแจ้งกรณีการ

พาดหัวข่าวของ นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ 9 ส.ค.2563 อ้างถึงคณะกรรมาธิการฟิลิปปินส์เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเสาร์ 8 ส.ค.2563 ระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ขอแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งต่อการใช้คำพาดหัวข่าวที่บรรยายถึงการกลับสู่ประเทศไทยของคณะกรรมาธิการฟิลิปปินส์ พร้อมขอชี้แจงถึงการกลับสู่ประเทศไทยของเหล่าคณะกรรมาธิการฟิลิปปินส์ทุกคนต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด รวมถึงเข้ารับการกักกันตัวตามรูปแบบเงื่อนไขของรัฐบาลไทย สถานทูตฟิลิปปินส์สามารถพิสูจน์เรื่องนี้ผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมะนิลา สนามบิน และกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยดี



ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 12

สธ.อัปเดตการตรวจหาความผิดปกติเด็ก-สตรี

● ขี้ครอบคลุมโรคหายาก ● สันติศกรองมะเร็งปากมดลูกช่วยลดย 50%

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดูแลสตรีและเด็กแรกเกิดแบบบูรณาการด้วยวิถีชีวิตใหม่ ระหว่างสำนักงานปลัด สธ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กรมการแพทย์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการดูแลสตรีและเด็กสอดคล้องทั้งระบบ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาตรวจคัดกรองการเป็นยีนผิดปกติ จนถึงกระบวนการติดตามส่งต่อเพื่อการรักษาตามมาตรฐานของประเทศ ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนขยายสิทธิจาก สปสช. เช่น การป้องกัน โดยการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กอายุ 11-12 ปี การคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย ทุกสิทธิ์

รมช.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สปสช.อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายสิทธิในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้วินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้น เช่น การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ด้วยวิธี Noninvasive Prenatal Testing ซึ่งตรวจได้เร็วขึ้น 4 เท่าและมีแผนขยายการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค โดยการตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์สาเหตุโรคอ้อ การตรวจยีนและรักษาโรคหายากใน

กลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม 40 โรคที่พบรายใหม่ 120 ราย/ปี ซึ่งจะช่วยให้เด็กไทยกว่า 1,870 คนต่อปี ลดความเสี่ยงต่อพัฒนาการช้าและสติปัญญาบกพร่องอีกด้วย รวมทั้งขณะนี้ได้พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ HPV DNA ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งมีความไวและแม่นยำช่วยให้วินิจฉัยได้เร็วขึ้นลดอัตราการเสียชีวิต ในอนาคตถ้าผู้รับบริการสามารถเก็บตัวอย่างด้วยตนเองจากที่บ้านและส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ จะช่วยลดขั้นตอนการเดินทางไปโรงพยาบาล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม

ดร.สาธิตกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สธ.ให้ความสำคัญต่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์ซึ่งมี 600,000 ราย/ปี ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด โดยมารดาจะได้รับ การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย กลุ่มอาการดาวน์ ส่วนเด็กแรกเกิดจะได้รับการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของพัฒนาการช้าและเข่ามีปัญหาบกพร่อง สำหรับมะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ 4 ในสตรีไทย มีอุบัติการณ์การเกิดโรค 28.4 คนต่อประชากรแสนราย จากนโยบายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้เพิ่มความครอบคลุม ทำให้อัตราป่วยลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง 11.7 คนต่อประชากร 1 แสนราย ปัจจุบันพบผู้ป่วยรายใหม่ 5,500 ราย และเสียชีวิต 2,200 รายต่อปี.



ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 10

**งานมหกรรมคุณภาพ
รพ.บ้านโป่งครั้งที่ 14**

นพ.ธิดิ์ แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง มอบหมายให้ พญ.มนัญญา วรรณพิ-
สิฐกุล รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ นางจิรภัทร สิทธิสันต์ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร และ
นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล ร่วมเปิดโครงการมหกรรม
คุณภาพโรงพยาบาลบ้านโป่ง ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “สื่อสารอย่างเข้าใจ
เชื่อมสายใยการพัฒนา” โรงพยาบาลบ้านโป่ง มีวิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาล
คุณธรรมเพื่อประชาชนสุขภาพดี การจัดงานเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้
หน่วยงานในโรงพยาบาลนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ เตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินผลงาน และรับรองคุณภาพมาตรฐาน มีหน่วยงานร่วม
นำเสนอจำนวน 39 ผลงาน แสดงบอร์ดนิทรรศการผลงานด้านคลินิกกับการ
และด้านสนับสนุนบริการ พัฒนาการอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ CQI & นวัตกรรม
และผลงาน R2R ต่อยอดให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจ นำไปสู่ความเป็น
โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านบริการในเขตสุขภาพที่ 5 ต่อไป.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1

ไทยลดเป็นศูนย์
สัญญาณดี
ไม่พบผู้ป่วยใหม่

บิกตูขอให้เชื่อมั่น
สู้โควิดไปด้วยกัน

“บิกตู” ลั่นขอให้เชื่อมั่น แม้
เผชิญวิกฤติ “โควิด-19” แต่รัฐบาล
จะพลิกฟื้นประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม
หวัง เจ้าหน้าที่ไทย ♦ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

ในซาอุฯ ติด “โควิด-19” กำชับต้องดูแลอย่าง คิ สัญญา คิ ไทยยอดเป็นศูนย์ ไม่พบผู้ติดเชื้อ “โควิด-19” รายใหม่ แกรมมีหายป่วยเพิ่มอีก 9 ราย ด้าน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เตือน ไทย ยังเสี่ยงสูง รับมือระบาดรอบใหม่อย่ามาตรการ คั้นหา-ป้องกันโรค สกัดแพร่ระบาดวงกว้าง เตือนสถานประกอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ต้องยื่นรัฐตรวจมาตรฐานสถานที่กักกันพร้อม ประสานทางการญี่ปุ่น หลังพบ ชายวัย 40 ปี ติด เชื้อหลังกลับจากไทย เร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ศูนย์บริหารสถาน การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. เปิดเผย ว่า วันนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ทำให้ยอดผู้ ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,351 ราย มีหายป่วย เพิ่ม 9 ราย ทำให้มีหายป่วยแล้ว 3,160 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย รักษาตัวใน รพ. 133 ราย ทำให้ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมอยู่ใน ลำดับที่ 112 ของโลก

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธนรักษ์ ผล ิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวในการ แแถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ระลอก 2 ว่า วันนี้เราไม่มีผู้ป่วยรายใหม่แต่ที่ผ่านมายัง พบคนเดินทางกลับจากต่างประเทศติดเชื้อ เฉลี่ย 5-6 คน ดังนั้นประเทศไทยยังถือว่าม ีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดระลอกใหม่อยู่ และมีโอกาสค่อนข้างสูง ทุกคนจึงต้องทบทวน บทบาทของตัวเอง องค์กรเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการระบาดกว้างขวาง หากเจอผู้ป่วยก็ ควบคุมได้เร็วอย่าตระหนก อย่างไรก็ตามกรณี มีบุคลากรการแพทย์ให้ความเห็นว่า ถ้ามี ระบาดใหม่แล้วอาจจะทำให้ติดเชื้อได้เร็วขึ้น

คิดว่าอาจจะเกิดการติดเชื้อได้เร็วขึ้น แต่ก็ไม่ได้เร็วมากคิดว่าหากเจอผู้ป่วยน่าจะคุมได้ อยู่ ที่ว่าจะเอาจริงแค่ไหน

นพ.ธนรักษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับความ คืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จนถึงปัจจุบันมีวัคซีนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 180 กว่าชนิด ในจำนวนนี้มี 135 ชนิดที่เข้าสู่การ ทดสอบในมนุษย์โดยทดสอบในคนระยะที่ 1 แล้ว 18 ชนิด ทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 2 แล้ว 12 ชนิด และทดสอบในมนุษย์ในระยะที่ 3 เพื่อ ดูประสิทธิภาพประสิทธิผลในการป้องกันโรค รวมถึงพิสูจน์ความปลอดภัย แล้ว 7 ชนิด โดย ในการทดลองระยะนี้ตั้งเป้าว่าวัคซีนจะสามารถ ป้องกันโรคได้ 50% นาน 6 เดือน หลังรับวัคซีน โดยวัคซีนทั้ง 7 ตัวนี้ มีทั้งวัคซีนชนิดเชื้อตาย และวัคซีนชนิด mRNA คาดว่าจะมีวัคซีนตัว ใดตัวหนึ่งใน 7 ตัวนี้จะสำเร็จออกมาใช้ในวง กว้างได้เร็วที่สุดคือ 6 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ มีวัคซีน 1 ชนิดของประเทศจีนที่ได้รับการ อนุญาตฉีดในคนในกองทัพแล้ว ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ ได้ผ่านการทดลองในคนระยะที่ 3 แต่อย่างไร

เมื่อถามถึงกรณีที่มีแรงงานต่างด้าว ต้องการกลับเข้ามาทำงานในไทยจำนวนมาก ขณะนี้มีขอรับการประเมินและอนุญาตจัดตั้ง สถานที่ยกกันเฉพาะองค์กร มากน้อยแค่ไหน นพ.ธนรักษ์ กล่าวว่า ถ้ามองสภาพความเป็น จริงเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็แยจจึงคิดว่าแรงงานที่ จะกลับเข้ามาอาจจะไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ประกอบการที่ยังจำเป็นต้องนำเข้า แรงงานต่างด้าวควรมีการจัดและส่งให้ทางการ ประเมินสถานที่กักกันขององค์กรซึ่งจนถึงขณะ นี้ยังไม่มีสถานประกอบการใดยื่นขอรับการ ประเมินเข้ามา เมื่อถามถึงกรณีสื่อญี่ปุ่นรายงาน ว่ามีชายญี่ปุ่นอายุ 40 ปี ตรวจพบเชื้อโควิด-19

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ภายหลังเดินทางกลับจากประเทศไทยถึงญี่ปุ่นวันที่ 8 ส.ค. ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูล กับทางการญี่ปุ่น

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีความห่วงใยและสั่งการกระทรวงการต่างประเทศดูแลข้าราชการไทยในสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 ให้เป็นอย่างดี ทราบว่าขณะนี้ข้าราชการคนดังกล่าวได้เข้าพักรักษาตัวใน รพ. และมีแพทย์ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดแล้ว ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ไทยทุกคนและทุกหน่วย

งานที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ปี 2563 ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า วันนี้แม้เราเผชิญวิกฤติจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ขอให้เชื่อมั่น ไทยจะใช้วิกฤติเป็นโอกาสหลาย ๆ ด้านและรัฐบาลพยายามดำเนินการอยู่ เพื่อให้เป็นโอกาสในการพลิกฟื้นประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม และจำเป็นต้องได้รับความมือประชาชนทุกภาคส่วนตามแนวทางรวมไทยสร้างชาติ.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 10



มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้า 1

**ไทยลุ้น 6 เดือน
ได้ใช้วัคซีนสกัดไวรัสโควิด
ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม**

ศบค.รายงานไทยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มในที่กักตัวของรัฐ รวมถึงในการตรวจค้นหาเชิงรุก
ในประเทศ รวมติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,351 ราย หายป่วยกลับบ้านอีก 9 ศธ.ย่ำระบาด
รอบ 2 มาแน่ จับตาเวียดนามบทยืน ชี้ไทยเสี่ยงสูง ▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1

**ไทยลุ้น 6 เดือน
ได้ใช้วัคซีนสกัดไวรัสโควิด
ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม**

ศบค.รายงานไทยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มในที่กักตัวของรัฐ รวมถึงในการตรวจค้นหาเชิงรุก
ในประเทศ รวมติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,351 ราย หายป่วยกลับบ้านอีก 9 สธ.ย้ำระบาค
รอบ 2 มานั่ง จับตาเวียดนามบทเรียน ชี้อไทยเสี่ยงสูง ▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

กำชับรพ.ทั่วประเทศตรวจเข้มค้นหา 3 กลุ่ม “ป่วยปอดอักเสบ-บุคลากร การแพทย์-ป่วยทางเดินหายใจเป็นกลุ่ม” เฝ้าระวังโควิด-19 เล็ดลอด ซ้ำอัตราป่วยทั่วโลกตัวเลขอาจน้อยกว่าตัวเลขป่วยจริงถึง 10 เท่า เพราะบางคนไม่แสดงอาการ

วันที่ 10 สิงหาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานถึงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยว่า วันที่ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงจากการไปหรือทำงานในสถานที่ชุมชน ไม่มีผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุกใดๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,351 ราย หายป่วยเพิ่ม 9 ราย รวมหายป่วยทั้งหมด 3,160 ราย โดยยังมีผู้ป่วยที่รักษาอาการอยู่ 133 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม มีผู้เสียชีวิตรวม 58 ราย

ศธ.ชี้ไทยเสี่ยงสูงระบอบใหม่

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ. ธีระเกียรติ วัฒนารัตน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงมาตรการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอก 2 ว่า เชื่อว่าการ

ระบอบระลอก 2 เกิดขึ้นแน่นอน แต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อใด วันนี้เราไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ แต่ยังคงพบคนเดินทางกลับจากต่างประเทศติดเชื้อเฉลี่ย 5-6 คน ขึ้นอยู่กับว่ามาจากประเทศไหน ดังนั้น ประเทศไทยยังถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดระลอกใหม่อยู่ และมีโอกาสค่อนข้างสูง ทุกคนจึงต้องทบทวนบทบาทตัวเองป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดกว้างขวาง โดยมีบทเรียนที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ที่มีการระบาดระลอก 2 ทั้งที่ไม่มีผู้ป่วยมานานกว่า 90 วัน จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถสอบสวนสาเหตุได้ แต่คาดว่าเกิดจากมีผู้ป่วยหลงเหลือในประเทศ กับการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศจากการลักลอบเข้าเมือง หรือการหลอกลวงของสถานที่กักกัน

จับตาวีเจตนามบทเรียนระบอบใหม่

นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศพบว่า ยังคงมีผู้ป่วยต่อเนื่องโดยทุก 5 วัน จะพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเฉลี่ย 1 ล้านคน และในต่างประเทศที่นำหวงเพราะพบผู้ป่วยจำนวนมาก ได้แก่ สหรัฐบราซิล ส่วนในเอเชีย อินเดีย มีผู้ป่วยจำนวนมากเมื่อวานนี้ถึง 82,000 คน เชื่อตัวเลขที่แสดงผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ยังต่ำกว่าตัวเลขผู้ป่วยป่วยจริงถึง 10 เท่า หมายความว่า การรายงานพบผู้ป่วย 47,000 คน ในความเป็นจริงอาจพบผู้ป่วย 470,000 คน ทั้งนี้สาเหตุที่คาดว่าผู้ป่วยแท้จริงจะมีมาก 10 เท่า เพราะมีผู้ป่วยบางส่วนมีอาการเล็กน้อยจนถึงไม่แสดงอาการ จึงไม่ได้ออกไปหาหมอ ทำให้ยอดผู้ป่วยใหม่ต่ำกว่าตัวเลขที่อาจเป็นจริง

“ขณะนี้ไทยกำลังจับตาดูการระบาดระลอก 2 ในเวียดนามใกล้ชิด เนื่องจากยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัดว่าเกิดจากติดเชื้อในประเทศ หรือติดจากผู้ป่วยที่กลับจากต่างประเทศที่เข้าไป จากแรงงานที่เดินทางเข้าไปในประเทศ” นพ.ธีระเกียรติ

กล่าวและว่า จากบทเรียนของเวียดนามทำให้ไทย ต้องเร่งวางมาตรการรับมือให้ดี แม้ทั่วโลกยกย่องไทย ให้เป็น 1 ใน 7 ประเทศ ที่มีการระบาดโควิด-19 ต่ำ แต่เพราะการเดินทางเข้ามาของแรงงานจนถึงขณะนี้ยังไม่มียุทธศาสตร์การ และหน่วยงานใด ยื่นขออนุญาตจัดตั้งสถานที่กักกันเฉพาะองค์กร Organization Quarantine เพื่อใช้กักตัวแรงงานที่ต้องการเดินทางมาทำงาน

สั่งรพ.ทั่วประเทศตรวจเข้มผู้ป่วยกลุ่ม

นพ.ธีระเกียรติยังขอความร่วมมือสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั่วประเทศเร่งตรวจโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่มีอาการดังนี้ 1. ผู้ที่มีปอดอักเสบ 2. ตรวจในกลุ่มบุคลากร 3. ตรวจในกลุ่มผู้ป่วยที่ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจแบบเป็นกลุ่มก้อน เพื่อช่วยเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจหลุดรอดไปได้ ยังเฝ้าระวังที่จะเจอผู้ป่วยเร็ว และควบคุมโรคได้

ลุ้นวิจัยใน 7 วันวัคซีนสำเร็จได้ใช้ใน 1 เดือน

สำหรับความคืบหน้าการศึกษาพัฒนาวัคซีนป้องกันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นพ.ธีระเกียรติกล่าวว่า จนถึงขณะนี้มีวัคซีนที่อยู่ระหว่างพัฒนา 180 ชนิด ในจำนวนนี้มี 135 ชนิดที่เข้าขั้นตอนทดสอบในมนุษย์ โดยทดสอบในคนระยะที่ 1 แล้ว 18 ชนิด ทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 2 แล้ว 12 ชนิด และทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 3 เพื่อดูประสิทธิภาพประสิทธิผลในการป้องกันโรค รวมถึงพิสูจน์ความปลอดภัย แล้ว 7 ชนิด ในการทดลองระยะนี้ตั้งเป้าว่าวัคซีนจะสามารถป้องกันโรคได้ 50% นาน 6 เดือน หลังรับวัคซีน โดยวัคซีนทั้ง 7 ตัวนี้ มีทั้งวัคซีนชนิดเชื้อตายและวัคซีนชนิด mRNA คาดว่าจะมีวัคซีนตัวใด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ตัวหนึ่งใน 7 ตัวนี้สำเร็จ ออกมาใช้ในวงกว้างได้เร็วที่สุดคือ 6 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ มีวัคซีน 1 ชนิดของจีนที่ได้รับอนุญาตฉีดในคน คือ ในกองทัพแล้ว ทั้งที่ยังไม่ผ่านการทดลองในคนระยะที่ 3 แต่อย่างไร

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขไทยพยายามเต็มที่ในการจัดหาวัคซีนมาใช้ให้ได้มากที่สุด ระหว่างนี้เราควรทำคือ เตรียมความพร้อมระดับบุคคล องค์กร โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ คนป่วยไม่ควรออกจากบ้าน โดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนเป็นฤดูที่ใช้พัดใหญ่ขนาด ดังนั้นการคัดกรองเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ปิดมีโอกาสแพร่เชื้อได้มากกว่าพื้นที่เปิดถึง 19 เท่า ขอให้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อย

นายกฯหวังจนท.ไทยติดโควิดแล้วเต็มที่
ด้านน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ห่วงใยและสั่งการกระทรวงการต่างประเทศดูแลข้าราชการไทยในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดี ทราบว่าขณะนี้ข้าราชการดังกล่าวเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีแพทย์ดูแลใกล้ชิดแล้ว ทั้งนี้ นายกฯขอส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ไทยทุกคน ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพ และให้ปลอดภัย เข้าใจดีว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างทุ่มเทและเสียสละเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อดูแลความเป็นอยู่ ให้คำแนะนำ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ชาวไทยในต่างประเทศ พร้อมชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิด-19 เจ้าหน้าที่ไทยมีส่วนช่วยนำชาวไทยกลับมาจากต่างประเทศกว่า 6 หมื่นคนแล้ว